



UBU NEWS

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำวันที่ 1 - 16 มกราคม 2564

ขอส่งความสุข ปี 2564 แต่...ประชาคม ม.อุบลฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ปีนี้ พี่ที่ขออวยพรให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทุกคน มีแต่ความสุข มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงตลอดปีใหม่ และก็ขอให้ปีฉลู ปี 2564 เป็นปีแห่งความสำเร็จของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด้วยค่ะ



มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในฐานะ อว. ส่วนหน้า นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรทีมผู้พัฒนา App ฮักอุบล ร่วมประชุมหารือถึงแนวทางการดำเนินงาน เพื่อสนองนโยบายและบูรณาการการทำงานด้านวิชาการร่วมกับการพัฒนาพื้นที่ในระดับจังหวัด ร่วมกับ นายสุชาติ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และทีมผู้ประสานงาน App ฮักอุบล ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่จะช่วยบันทึกการเข้าออกพื้นที่และติดตามบุคคล เพื่อควบคุมโรคของจังหวัดอุบลราชธานี โอกาสนี้ ได้นำเสนอกระเช้าผลิตภัณฑ์ที่พืชผักอินทรีย์ผลผลิตจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มเกษตรกรศูนย์เรียนรู้เกษตรกรอินทรีย์เมืองศรีโคและเครือข่าย ซึ่งได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้และการลงพื้นที่บริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไปมอบด้วย เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ณ ชั้น 3 ห้องประชุมเจ้าคำผง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ศาสตราจารย์ คนที่ 5 แห่ง ม.อุบลฯ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ **ศาสตราจารย์กุลเชษฐ์ เพียรทอง** อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง **ศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล** สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2563




มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในฐานะ อว. ส่วนหน้า ร่วมกัน จังหวัดอุบลราชธานี เปิดตัว **App ฮักอุบล - Hug Ubon แอปพลิเคชัน** ที่จะช่วยบันทึกการเข้าออกพื้นที่ และติดตามบุคคล เพื่อควบคุมโรคของจังหวัดอุบลราชธานี นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ นำทีมผู้บริหารและทีมพัฒนา App ฮักอุบล ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์กำกับการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำเสนอข้อมูลการใช้งาน App ฮักอุบล ต่อที่ประชุม โดยมี นายสุชาติ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี



มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็น 1 ใน 11 รางวัลผลงานและนวัตกรรมเด่นตอบรับชีวิตวิถีใหม่และการปรับตัวอันเนื่องมาจากภาวะวิกฤต Covid-19 ในรอบปีที่ผ่านมาจากผลงานนักวิจัยในการผลิตเครื่อง **UBU-UVC : Smart Germicidal Irradiation Machine** เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมี **ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เจนก พัทธ์ธรรมทัตย์** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานมอบ ในการจัดงานแถลงสรุปผลงานเด่น ปี 2563 และแผนยุทธศาสตร์ปี 2564 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมรอยัลไฮลิค กรุงเทพมหานคร